

สอบครูผู้ช่วยให้แม่คลอดกลางคันที่รพ.ไม่ผิด

นำเสนอเมื่อ : 12 ต.ค. 2558

"สุเทพ ชิตวงษ์" เผยสรุปภาพรวมสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/58 มั่นใจไร้อุจริต
ชี้เขตพื้นที่จัดสอบต่อที่โรงพยาบาลให้คุณแม่คลอดลูกกลางคัน เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ถือเป็นความผิด

วันนี้ (12 ต.ค.) นายสุเทพ ชิตวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และ สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รวม 111 เขตพื้นที่การศึกษา 168 สนามสอบบรรจุได้ 1,611 อัตรา ใน 44 กลุ่มวิชา ซึ่งในวันที่ 12 ต.ค.นี้ เป็นการสอบสัมภาษณ์ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ จากนั้นจะประกาศผลการสอบในวันที่ 20 ต.ค.นี้ นั้นภาพรวมการจัดสอบครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 10 -12 ต.ค.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสอบภาค ค วันนี้มีผู้เข้าสอบ 104,863 คน จากผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 111,178 คน ขาดสอบ 6,315 คน ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานการทุจริตแต่อย่างใดซึ่งอาจต้องรอหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการจัดสอบทั้งหมดก่อนว่าจะมีการร้องเรียนเข้ามาหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ยืนยันได้ว่าการสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่มีผู้เข้าสอบคลอดบุตรระหว่างการสอบ ทั้งที่ จ.หนองบัวลำภู และที่ จ.กระบี่ นั้น เขตพื้นที่ฯได้แก้ไขปัญหาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบไปดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ข และ สอบสัมภาษณ์ภาค ค ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน และไม่ได้ถือเป็นความผิดอะไรโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา สามารถใช้ดุลยพินิจกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก สพฐ.

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนมีความมั่นใจว่าการจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะ สพฐ.ได้วางมาตรการควบคุมไว้เป็นอย่างดี ส่วนที่มีผู้เข้าสอบคลอดบุตรและทางเขตพื้นที่ฯได้ไปจัดสอบให้ที่โรงพยาบาลนั้น เป็นเหตุสุดวิสัยเชื่อว่าคณะกรรมการได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนแล้ว ซึ่งการที่เขตพื้นที่ฯกล้าตัดสินใจไปจัดสอบที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องน่าชื่นชม และมั่นใจว่าจะมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 12 ตุลาคม 2558](#)